



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก สถานที่สอบ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ที่	รหัสประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา วิชาเอก	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๑	นางสาวมาริน วารินทร์	ปฐมวัย	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครตามประกาศนี้ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแพทย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เท่านั้น

 /การประเมิน...

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทางการสื่อสาร
๓	วุฒิภาวะทางอารมณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามการสื่อสาร
๔	การมีปฏิภาณไหวพริบ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
๕	เจตคติและอุดมการณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู

๓. ระเบียบการปฏิบัติตนของผู้สมัครเข้าคัดเลือก

๓.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด

๓.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายจริง และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ฉบับจริง และบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกที่มีรูปถ่ายจริง ลายมือชื่อผู้สมัครคัดเลือกและลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเข้าคัดเลือกและมีการประทับตราบนบัตรประจำตัว ไปแสดงตนควบคู่กันทุกครั้งที่จะเข้าสอบคัดเลือก

๓.๓ การแต่งกายของผู้สมัครเข้าคัดเลือกทุกคนให้ สวมใส่ชุดสุภาพตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

/๕. การประกาศผลการคัดเลือก...



๕. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดยโสธร และทางเว็บไซต์ www.yst๒.go.th

สำหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง จะยึดถือ ประกาศผลการคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกรายงานตัว จึงให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบจะต้องทราบประกาศ ผลการคัดเลือก

กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากปรากฏในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ ดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพิทยา นามบุญลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒
แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒